

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่ากลับมาขึ้นเหนือ 30.00 ตามแรงขายสินทรัพย์เสี่ยง

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าเหนือระดับ 30.00 อีกครั้ง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกับสกุลเงินต่างประเทศ และสินค้าโภคภัณฑ์ หลังนักลงทุนหันกลับไปเพิ่มการถือครองดอลลาร์มากขึ้น จากความกังวลต่อเศรษฐกิจโลก และแรงขายทำกำไรสกุลเงินต่างๆ ซึ่งปรับขึ้นมามากช่วงก่อนหน้านี้

*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวานนี้ พุ่งขึ้นเกือบ 2% เมื่อเทียบกับยูโร ขณะที่ความกังวลเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก กระตุ้นให้นักลงทุนขายสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูง และสกุลเงินที่ให้อัตราผลตอบแทนสูง และเข้าซื้อดอลลาร์ ซึ่งเป็นสกุลเงินที่มีความปลอดภัยกว่า

*ยูโร/ดอลลาร์ร่วงลง หลังจากถ้อยแถลงของนายฌอง-คล็อด ทรินเชต์ ประธานธนาคารกลางยุโรป(อีซีบี) บ่งชี้ว่า อีซีบีไม่มีแนวโน้มจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือน มิ.ย. โดยการตั้งลงของยูโร/ดอลลาร์ เมื่อวานนี้ ถือเป็นกาตั้งลงครั้งใหญ่ที่สุด นับตั้งแต่เดือนส.ค.ปีที่แล้ว

*อีซีบีตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ 1.25% ในการประชุมวานนี้ แต่ นายทรินเชต์ ไม่ได้ใช้คำว่า "เฟ้อระวังอย่างแข็งแกร่ง" ในถ้อยแถลงของเขา เรื่องภาวะเงินเฟ้อ ซึ่งการที่เขาตัดถ้อยคำดังกล่าวออกไป บ่งชี้ว่า อีซีบีอาจจะไม่ปรับขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิ.ย.

*การตั้งลงของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ กดดันสกุลเงินของประเทศผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ โดยเฉพาะดอลลาร์ออสเตรเลียและดอลลาร์แคนาดา โดยดอลลาร์ออสเตรเลีย ร่วงลง 1.66% วานนี้ หลังจากพุ่งขึ้นแตะจุดสูงสุดในรอบเกือบ 30 ปี ในช่วงต้นสัปดาห์

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.051 บาท

*09.09 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 30.15/20 จาก 29.94/30.04 เมื่อวันพุธ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.14/21 จาก 29.97/30.00 เมื่อวันพุธ

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 80.44/46 จาก 80.19 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.4576/80 จาก 1.4527 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"บาทเข้านี้อ่อนค่าลงมา commodity เอง ตลาดหุ้นเองก็ลงกันมาหมด ยูโร ที่เก็งกำไรเรื่องขึ้นดอกเบี้ยก่อนหน้านี้ พอสัญญาออกมาว่าจะไม่ขึ้น ก็โดน take ลงมา เหมือนกัน สันทุก็ในรอบของดอลลาร์บ้าง" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าตามทิศทางสกุลเงินต่างประเทศ และ ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ เนื่องจากนักลงทุนหันไปเพิ่มการถือครองดอลลาร์มากขึ้น หลัง ข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศต่างๆในช่วงหลัง เริ่มมีความไม่แน่นอนในการฟื้นตัว

ขณะที่แรงขายทำกำไรสินทรัพย์เสี่ยง ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง หลังตลาดหุ้นและ สกุลเงินในกลุ่มสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงสินค้าโภคภัณฑ์ ปรับขึ้นมากในช่วงที่ผ่านมา

ดีลเลอร์ คาดว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวรับอยู่ที่ 30.20-30.25 ส่วนแนวต้าน มองไว้ที่ 30.10

Source: Bisnews

***อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร มีใช้อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ชื่อ/ขายกับลูกค้า**

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอ หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้